



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 29 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 หน้า 6 มูลค่าข่าว 619,596.-



'เยาวชน 2567' ประลองความรู้ ทดสอบทักษะ: ชวนร่วมกิจกรรมทำดี



ตลอดปี 2567 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมการแข่งขันที่เปิดให้เยาวชนไทยได้เข้าร่วมประลองฝีมือและความรู้มากมาย ทั้งในด้านวิชาการและศิลปะ ทั้งในประเทศและส่งต่อไปยังเวทีระดับนานาชาติ ปิดท้ายปลายปีหลายรายการแข่งขันก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดและได้ผู้ชนะเลิศประจำปีหนึ่งในนั้นคือ "Win Win WAR OTOPI Junior Season 3" โครงการที่เห็นหุดสุดอดนักธุรกิจ แบ่งปันอิงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเปิดให้นักธุรกิจรุ่นเยาว์ได้ประลองฝีมือ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 9-14 ปี เข้าร่วมแข่งขัน และผู้ชนะในรายการนี้คือ "ทีมเสื้อชมพูไฟ" จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี



ด.ช.มหัทธนะ สุขการคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตัวแทนทีมเสื้อชมพูไฟ เผยความรู้สึกว่า รู้สึกภาคภูมิใจมากที่สุดที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน และตัวแทนตำบลในจังหวัด ที่ได้นำสินค้าของชุมชนมาทำเป็น สินค้า OTOPI พวกเราขายกัน สามัคคี ลงทุนลงแรงในสิ่งที่เราทำได้ โดยการนำใจที่เราก

จากชุมชน เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชน รวมถึงใช้ให้เป็นใจเปิดใจผู้ซึ่งอยู่ในชุมชนเช่นกัน

ขณะที่โครงการสิ่งแวดล้อมที่อย่างต่อเนื่องมาช้านานโครงการหนึ่งอย่าง "โตโยต้า ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา" คือขอดความสำเร็จมาสู่โครงการ "ลดเปลี่ยนโลก" ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยมีความร่วมมือจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOIEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีโรงเรียนและชุมชนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 350 แห่งทั่วประเทศ มุ่งเน้นที่การลงมือปฏิบัติจริงอย่างยั่งยืน

แบ่งเป็น 2 โครงการย่อย ได้แก่ โครงการ "นวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก" นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. มาถ่ายทอดสู่สถานศึกษา ผ่านโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม สำหรับจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโรงเรียน และโครงการ "ชุมชนลดเปลี่ยนโลก" ค่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้านและองค์ความรู้จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มาขยายการค้าเนินงานเพื่อลดมลพิษลดภาวะโลกร้อนในชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนแก่ชุมชนรอบข้างต่อไป

ปัจจุบันโครงการฯ ได้คัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในรอบ 8 ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งในประเภทชุมชนและโรงเรียน ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นให้ความรู้และทักษะเฉพาะกับผู้เข้าแข่งขันในการ

พัฒนาโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารอบสุดท้าย คือการลงมือดำเนินงานจริง โดยจะมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อคัดเลือกทีมที่ชนะเลิศประเภทละหนึ่งทีมจากทั้งสองประเภท ซึ่งจะได้รับโอกาสศึกษาฐานด้านการ



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172



จัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำมาต่อยอดและขยายผลงานให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และเกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่หลายหน่วยงานยังชักชวนเยาวชนไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วย หนึ่งในนั้นคือ “สร้างดี” ที่ บมจ. สุภาลัย ร่วมกับทีไอเอ เห็นที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยปีนี้สนับสนุนกิจกรรมของนิสิตจิตอาสาค่ายอาสาพัฒนาสังคม BAS CAMP OF GEN 6 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อพัฒนาพื้นที่ ปรังภูมิทัศน์สร้างบรรยากาศเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านหนองซอ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว ยังพาทีมวิศวกรและทีมผู้รับเหมาจากโครงการใกล้เคียง สุภาลัย ลากูน หัวหิน และ สุภาลัย คราม เขาเต่ามาร่วมลงมือทำด้วย เพื่อยกระดับสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลน

ขณะที่ไลอ้อนเร่งเครื่องโปรเจกต์ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ก้าวสู่ปีที่ 6 เพื่อผลิตบุคลากรสายอาชีพ ด้วยรูปแบบของการจัดระบบการศึกษาระบบทวิภาคี ในการประสานความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา โดยเปิดหลักสูตรร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคการอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบ่งเป็น การเรียนวิชาพื้นฐานที่วิทยาลัย และการเรียนวิชาบริหารชีวิตและฝึกปฏิบัติที่โรงงานโดยทีมพนักงาน บริษัท ไลอ้อนเป็นผู้สอน โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียน 15 คน เข้าร่วมโครงการ

พลอย-นางสาวกฤษณา ขัดติรส หนึ่งในผู้ที่ได้สำเร็จการศึกษาจากโครงการในรุ่นที่ 4 และได้ก้าวสู่การทำงานกับไลอ้อน ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลา 1 ปี กับตำแหน่งเจ้าหน้าที่สายการผลิต 1 (Toothbrush) ในปัจจุบัน เป้าใจว่า เป็นความโชคดีที่ได้ร่วมโครงการนี้ การได้รับโอกาสทางการศึกษาจากไลอ้อน นับว่าช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและการเป็นพนักงาน ไลอ้อนทำให้ได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ จากรุ่นพี่ ทุกวันนี้ทำงาน มีเงินเดือนสามารถดูแลตนเองและมีเงินส่งให้ครอบครัว ได้การศึกษาที่ดี จนสำเร็จการศึกษา และมาเป็นพนักงานในวันนี้ มีเงินเดือนที่สามารถดูแลตนเองและส่งให้ที่บ้านได้ด้วย รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ และกล้าที่จะก้าวออกมาใช้ชีวิตด้วยตนเอง เป้าหมายต่อไปอยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อนำมาต่อยอดกับการทำงานต่อไป สำหรับน้อง ๆ ที่ได้รับโอกาส

นี้ อยากให้ตั้งใจทำให้ดี ทำในสิ่งที่ชอบและถนัด ไม่ย่อท้อ เพราะยังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังขาดโอกาสนี้อีกมาก

อาร์ท-นายเมธีธ แซ่โง้ง จบโครงการในรุ่น 3 และได้ร่วมงานกับไลอ้อนมาเป็นระยะเวลา 2 ปี กับตำแหน่งปัจจุบัน Dilution Control Operator เปิดเผยความรู้ที่ว่า การได้ร่วมโครงการนี้เป็นโอกาสที่ดีในชีวิต ได้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และคุณแม่ ตลอดเวลาที่เรียนแม่จะจากบ้านมาไกลแต่ยังมีที่ ๆ น้อง ๆ ที่อยู่ด้วยกัน ทำให้รู้สึกไม่เหงาสิ่งที่ได้จากโครงการนี้ นอกจากการศึกษาในห้องเรียนแล้ว ยังได้ลงมือปฏิบัติหน้างาน แก้ไขหน้างานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในห้องเรียน ออกฝักฝักน้อง ๆ รุ่นต่อไป ถ้ามีโอกาสตรงหน้าแล้วให้คว้าเอาไว้ เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน สำหรับที่นี้ให้ประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนทั่วไป

นายสุกัญญา จิตต์อารี นักร้องนักเรียนในโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปี 3 กล่าวว่า ก่อนเข้าโครงการมีความลังเลว่าจะไปศึกษาต่อที่ไหน เมื่อได้ทราบว่ามีการโครงการนี้จากครูแนะแนว มองว่าสามารถช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่าย และเมื่อเข้ามาเรียนสิ่งที่ได้รับคือทักษะที่มากกว่าคนอื่น เช่น การทำงาน ความคิด การแก้ไขปัญหาหน้างานจริง จากประสบการณ์ของพี่ ๆ ที่ทำงานจริง และมีความเป็นผู้แนะนำและกล้าพูดกล้าแสดงออกในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น จากที่ก่อนเป็นคนขี้อายมากไม่กล้าพูดต่อหน้าคนหมู่มาก สำหรับเป้าหมายในชีวิต หลังจากเรียนจบมีแผนจะทำงานต่อควบคู่ไปกับการส่งตัวเองเรียนเพื่อลดภาระของทางบ้าน ออกฝักฝักน้อง ๆ ทุกคนที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้ ขอให้ตั้งใจเรียน ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนขอให้นักเรียนสู้ต่อยอมเพื่ออะไรง่าย ๆ บางครั้งอาจจะคิดถึงที่บ้านที่ต้องจากครอบครัวมาแต่เชื่อว่าถ้าเราจบจากโครงการนี้ไปได้เราจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เข้มแข็ง ครอบครัวยิ่ง ๆ ต้องภูมิใจในตัวเราอย่างแน่นอน

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ ทดลอง และใช้สิ่งที่เรียนมาแข่งขันหาประสบการณ์ ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกของผู้ใหญ่อย่างแท้จริงในอนาคต.